

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

เกษตรกรอินทรีย์...ขายได้แค่ไหน?



เขียนตีตติงนโยบายเกษตรอินทรีย์ที่รัฐบาลกำลังจะผลักดัน ได้คิดดีคิดถ้วนถี่รอบด้านรียัง ไม่ได้หวังต่อต้านเกษตรอินทรีย์แต่อย่างใด เพียงแต่กังวลว่า...ในยุคที่มีมีใครกล้าพูด กล้าค้าน จะทำให้การผลิตสินค้าเกษตรไทยถอยหลังลงคลอง

วันวานได้ยกเรื่องคุณภาพของสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ส่งเสริมให้เพาะปลูกไปนั้น ได้ธาตุอาหารไม่ครบ สินค้าเกษตรอินทรีย์จะมีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการเยี่ยงไร...วันนี้มามองอีกแง่ ในเรื่องราวได้ของเกษตรกร นโยบายที่จะผลักดันให้เกิดการทำเกษตรอินทรีย์ในระดับประเทศ จะเป็นแปลงใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่ จะเกิดอะไรขึ้นตามมา ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสินค้าจะล้นตลาด เอากันอย่างง่ายแค่ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์จะขายได้แค่ไหน จะทำเงินเข้าประเทศ ทำให้เศรษฐกิจภาคการเกษตรของประเทศได้เฟื่องฟู เหมือนที่มีคนเป่าหูคอยคิดสารพัดโครงการขึ้นมาเพื่อชิงงบประมาณ เพราะถ้าคิดจะปลูกค้าขายแบบอัฐยายซื้อขนมยาย ซื้อมากินใช้ในประเทศ รายได้คงไปไม่ถึงไหน มันต้องส่งออกไปขายต่างประเทศ เอาเงินคนอื่นมาเติมกระเป๋ายายได้มากนั้นแหละ เศรษฐกิจถึงจะมั่งคั่งเฟื่องฟูได้จริง

ตอนนี้ เกษตรอินทรีย์บ้านเรายังมีไม่เท่าไร...อยู่ในขั้นล้นตลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจ เพราะส่งออกไปต่างประเทศมากกว่าบริโภคในประเทศ

สถิติที่ผลิตได้ทั้งหมดเมื่อปี 2557 สินค้าเกษตรอินทรีย์ทำเงินได้รวม 2,331 ล้านบาท บริโภคในประเทศ 22% ส่งออกไปต่างประเทศ 78% คิดเป็นมูลค่า 1,816 ล้านบาท...ในขณะที่สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมส่งออกไปเป็นมูลค่า 694,805 ล้านบาท เกษตรกรอินทรีย์ทำเงินเข้าประเทศได้แค่ 0.2% ทำไม่ถึงได้แค่นี้...ทั่วโลกต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์มากจริงเหมือนที่เป่าหูกันมัย และทำไมสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมถึงได้ขาย 99.08% ส่งออกไปขายได้ ต้องเป็นสินค้าปลอดภัย ไร้สารพิษตกค้างใช่หรือไม่ โลกต้องการสินค้าแบบไหนมากกว่ากัน... คงไม่ต้องเฉลย

สะ-เล-เต

ลด 2 ต้นทุหน..เพิ่ม 1 กำไร พริกหนุ่ม‘มณีมรกตโมเดล’



พลิกวงการเกษตรกรรม เจียไต๋ ผู้นำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ นำองค์ความรู้ปลูกพริกหนุ่มเขียวมณีมรกตโมเดล ลด 2 เพิ่ม 1 มาเผยแพร่สู่เกษตรกร ยังผลให้เกิดการลดต้นทุน ลดแรงงาน แต่กำไรกลับเพิ่มขึ้น

สมนึก อ่ำเทศ เกษตรกรบ้านลัดทรายมูล อ.เมือง จ.สุโขทัย เผยถึงการปลูกพริกหนุ่มจากแนวคิด “ปลูกพืชไม่หนาแน่น พืชเติบโตได้เต็มที่ ให้ผลผลิตดี ดูแลบริหารจัดการง่าย” ที่บริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้นำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้เกษตรกรปลูกพริกหนุ่มมานาน 6 ปี จนเกษตรกรแถบนี้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ได้ผลกำไรเพิ่ม แต่ลดทั้งต้นทุนและแรงงาน



สำหรับหัวใจหลักของมณีมรกตโมเดล ลด 2 เพิ่ม 1 อยู่ที่การปลูกพริกให้มีระยะห่างระหว่างต้น 50 ซม. ทำให้ปลูกพริกได้ไร่ละ 3,000-4,000 ต้น จากเดิมที่ปลูกกันไร่ละ 7,000-8,000 ต้น (ระยะห่าง 25-30 ซม. หลุมละ 2 ต้น) ทำให้ต้นพริกแย่งอาหารกันเอง ส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตลดลง เมื่อนำไปจำหน่ายจะได้ราคาต่ำ และดูแลรักษาบริหารจัดการไม่ทั่วถึง การควบคุมโรคแมลงทำได้ยาก เพราะฉัดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชไปแล้ว สารมักจะติดอยู่ที่ใบไม่สามารถเข้าไปถึงต้นได้ ทำให้ผลผลิตเสี่ยงต่อความเสียหายมากขึ้น

ขณะที่ปฏิบัติตามโมเดลที่บริษัทเจียไต๋แนะนำ บอกว่า แม้จะได้ต้นพริกน้อยลงไปครึ่งหนึ่ง ลดการใช้เมล็ดพันธุ์จากไร่ละ 50-60 กรัม เหลือ 30 กรัม แต่ได้ต้นพริกแข็งแรง เจริญเติบโตเต็มที่ ไม่แย่งอาหารกันเอง การดูแลยังทำได้ทั่วถึง ง่ายต่อการบริหารจัดการ มีโรคหรือแมลงสามารถจัดการได้ทันที ได้เป็นรายต้น เมื่อทุกอย่างสมบูรณ์ ต้นพริกจะให้ผลผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ ผลผลิตจึงมีคุณภาพ ผลผลิตต่อต้นก็มากขึ้น ปลูกไร่ละ 4,000 ต้น ได้ผลผลิต 4-6 ตัน เท่ากับปลูกไร่ละ 8,000 ต้นเหมือนกัน แต่ที่สำคัญคุณภาพของผล

พริกที่ได้มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด ขายได้ราคาดี ผลที่ตามมาอีกอย่าง ช่วยลดต้นทุนการใช้แรงงานเพราะไม่ต้องดูแลจัดการมากเหมือนการปลูกแบบเก่า เลยอดต้นทุนค่ายาและปุ๋ยไปได้ในตัว โดยรวมช่วยประหยัดต้นทุนได้ถึง 50% และกำไรเพิ่มขึ้น



“ตัวผมเองทำ 5 ไร่ เริ่มปลูกพริกหนุ่มเขียวมณีมรกตมาตั้งแต่ ธ.ค. ทอยเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่ ก.พ.-เม.ย. มีโรงงานมารับซื้อเพื่อนำไปขายต่อประเทศมาเลเซีย ให้ราคา กก.ละ 14-15 บาท ผลผลิตได้ไม่น้อยกว่า ไร่ละ 5-6 ตัน หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างเหลือกำไรไม่น้อยกว่า 2-3 แสนบาท แต่หากปลูกแบบหนาแน่น ผลผลิตถึงจะพอกๆกัน แต่ราคาไม่มีทางได้เท่านี้แน่ เพราะผลพริก จะไม่สวย แถมยังมีภาระเรื่องปุ๋ย เรื่องยาเข้ามาเพิ่ม ยิ่งไงก็ไม่มีทางเหลือถึง 2 แสน” สมนึก กล่าว

ธปท.กำหนดปรับลดจีดีพีลงเหลือ 3.1% กัดฟันตรึงดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% ชี้ส่งออกยังหืดจับจ่อติดลบต่อเนื่อง



นายจาตุรงค์ จันทรัมย์ เลขาธิการ คณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยถึงผลการประชุม กนง. วานนี้ (23 มี.ค.) ว่า กนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยระบุว่าระดับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันผ่อนปรนเพียงพออยู่แล้ว รวมทั้งจะต้องระวังปัญหาเสถียรภาพทางการเงินในอนาคต นอกจากนั้นภาวะที่เศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงจำเป็นต้องเก็บกระสุนหรือต้องรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (Policy Space) ไว้รับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป

ทั้งนี้ กนง.พบว่าเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐ การท่องเที่ยว และการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในบางกลุ่มธุรกิจ แต่ในภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณอ่อนแรงลง หลังจากผลของมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงก่อนปีใหม่และการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหมดลง ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้ายังหดตัวสูงและมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก “กนง.ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อน และยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนไหวเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักที่แตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งอาจไม่เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเท่าที่ควร โดย ธปท.ได้ปรับลดการประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้จากเดิมที่คาดว่าจะโต 3.5% เหลือ 3.1% และปรับลดการขยายตัวของการส่งออกของไทยปีนี้จากที่คาดว่าจะโต 0% เป็นติดลบ 2%”

อย่างไรก็ตาม กนง.จะปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือโต 3.1% แต่ก็ยังฟื้นตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับการขยายตัว 2.8% ในปี 2558 แสดงว่าเศรษฐกิจไทยยังมีอัตราการขยายตัว และยังไม่มีความเสี่ยงเงินฝืด หรือภาวะชะงักงัน ขณะที่หากมองไปข้างหน้าหลังจากปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจในครั้งนี้ ความเสี่ยงด้านต่ำที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่อกว่านี้เริ่มมีลดลง

สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2560 นายจาคตุรงค์กล่าวว่า ในการประชุม กนง.ครั้งนี้ ประเมินการว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะขยายตัวที่ 3.3% โดยมีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ขยายตัวดีขึ้นเป็น 1.1% และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.2% ขณะที่คาดว่าจะการส่งออกในปี 2560 จะกลับมาเป็นบวกเล็กน้อยที่ 0.1%